



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ  
เรื่อง กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

.....

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การรับสมัครและอำนาจการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในประกาศได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและอำนาจการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ประกาศให้บุคลากรได้รับทราบเป็นการทั่วไปแล้วนั้น และเพื่อให้การดำเนินการในการลงคะแนนเลือกและการตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๐๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

๑.ให้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาใช้ในการลงคะแนนเลือก และประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือกของผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

๒. กำหนดวันและเวลาในการลงคะแนนเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้ประธานอนุกรรมการหรือกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลประจำหน่วยเลือกในแต่ละหน่วยเลือกแจ้งเริ่มต้นการลงคะแนนเลือก

๓. ให้ผู้มีสิทธิเลือก มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตามที่ประกาศกำหนด พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือก จากนั้นให้ลงลายมือชื่อในเอกสารที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเข้าใช้สิทธิลงคะแนนเลือกในคูหา (สีเขียว) ที่จัดเตรียมไว้สำหรับเป็นที่ลงคะแนนเลือก

๔. ให้ผู้มีสิทธิเลือกเข้าช่องคูหาในช่องทางที่กำหนดไว้ให้เป็นช่องทางเข้า ในการลงคะแนนเลือกผู้มีสิทธิเลือกใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยผู้มีสิทธิเลือกสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้หนึ่งหมายเลข โดยวิธีการกดปุ่มลงคะแนนเลือก (แทนการใช้บัตรเลือก) ตามหมายเลขของผู้สมัครที่ปรากฏบนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน และเมื่อเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งว่าการลงคะแนนเลือกของผู้มีสิทธิเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกจึงจะออกจากคูหาได้ในช่องทางที่กำหนดไว้ให้เป็นช่องทางออก

๕. เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ให้ประธานอนุกรรมการหรือกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลประจำหน่วยเลือกในแต่ละหน่วยเลือก แจ้งหมดเวลาและยุติการลงคะแนนเลือกทันที จากนั้นให้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ประจำหน่วยเลือก พร้อมกันทั้งที่ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประมวลผลผลการตรวจนับคะแนนเลือกพร้อมกัน

๖. ให้ประธานอนุกรรมการหรือกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลประจำหน่วยเลือกตามข้อ ๒ นำผลคะแนนเลือกใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อกำกับ จากนั้นให้ประธานอนุกรรมการหรือกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลประจำหน่วยเลือก บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำผลการตรวจนับคะแนนเลือกมาที่ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี บางเขน เพื่อทำการประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกพร้อมกัน

๗. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ จะเรียนเชิญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้ที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบหมายตรวจสอบความเรียบร้อยของซองปิดผนึกตามข้อ ๖ และให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำเป็นผู้ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกประจำหน่วยเลือก บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยเปิดเผยพร้อมกัน ทั้งนี้ ในการประกาศผลการตรวจนับคะแนนจะมีการถ่ายทอด Nontrilive จากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี บางเขน เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถรับทราบผลคะแนนได้โดยพร้อมกันทุกวิทยาเขต

๘. เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้ที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายได้ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้น ให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ นำผลคะแนนทั้งหมดของทุกหน่วยเลือกใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อกำกับ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๙. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ประชุมพิจารณา ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดตามลำดับจำนวนสามคน ให้เป็นผู้ได้รับเลือก และในกรณีที่มิได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดในลำดับที่เท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก โดยให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกเท่ากันนั้นจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

๑๐. ให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดจำนวนสามคน ตามข้อ ๙ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประกาศผลการเลือกต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ)

ประธานกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ